

**คำอธิบายรายวิชา**  
**วิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566**

**1. น.235 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ**

หลักกฎหมายตัวเงินและตราสารเปลี่ยนมือ อันเป็นเครื่องมืออื่นที่ใช้ในการชำระหนี้

**2. น.259 ศาลรัฐธรรมนูญและคดีรัฐธรรมนูญ**

วิชาบังคับก่อน : เคยหรือกำลังศึกษาวิชา น.250 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

การกำเนิดของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ สถานะทางองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ ชั้นศาลของศาลรัฐธรรมนูญ องค์ประกอบและวิธีการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติ อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบองค์กรสำคัญตามรัฐธรรมนูญ และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคการเมือง

**3. น.305 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค**

หลักการ เหตุผล และแนวคิดที่ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่าง ๆ ทางกฎหมายที่ใช้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค วิธีการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการที่ใช้เพื่อเยียวยาแก่ผู้บริโภคซึ่งได้รับความเสียหาย ทั้งตามที่ปรากฏ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยการขายตรง กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

**4. น.426 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 1**

หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ ระบบภาษีอากร สถาบันการเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ

**5. น.434 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้า การบันเทิง และนันทนาการ**

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

สภาพแวดล้อมทั่วไปของการประกอบธุรกิจทั้งด้านกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาอาชีพและการให้บริการสนามกีฬา วงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือรายการบันเทิงอื่นตามสถานีโทรทัศน์ ธุรกิจการดนตรี ธุรกิจสถานบริการ สวนสนุก ศูนย์บันเทิงครบวงจร และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ละประเภทตามแต่ละลักษณะของธุรกิจ ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งหลักกฎหมายสัญญา (ตัวแทน-จ้างทำของ-จ้างแรงงาน) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายพิเศษอื่น ๆ ที่รัฐอาจออกมาควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เห็นถึงกรอบการทำงานและบทบาทของที่ปรึกษากฎหมายในการเข้าไปทำงานเกี่ยวข้องในธุรกิจเหล่านี้